

Tại sao Chúng ta bị Bắt buộc phải Tái chế Chất Hữu cơ?

Phần quan trọng trong nỗ lực của California để bảo vệ môi trường là tránh không đem đổ chất liệu hữu cơ vào khu chứa rác thải mà hướng vào việc sản xuất những sản phẩm có trị giá bổ sung chẳng hạn như phân trộn, phân bón, và nhiên liệu sinh học. Phân trộn, làm từ hỗn hợp của thực phẩm và chất thải trong vườn đã phân hủy hoàn toàn, có thể làm cho đất đai phì nhiêu và tốt lành hơn.



Phân trộn là điều quan trọng để làm cho đất đai tốt lành, và đất đai tốt lành là điều tối quan trọng để giảm thiểu khí các-bon trong không khí. Không bao gồm chất liệu tái chế và có thể làm phân trộn vào trong rác là bước đầu tốt đẹp để tiết kiệm chi phí và cải tiến năng suất hoạt động.

Company/ Jurisdiction Name
Street Address
City, State, ZIP Code

Recipient Name
Address
City, State, ZIP Code



Hướng dẫn Tái chế và Tái chế Chất hữu cơ cho Doanh nghiệp



Do Bộ Tái chế và Phục hồi Tài nguyên California thực hiện

Luật Tái chế

Các doanh nghiệp tạo ra một số lượng chất thải nhất định nào đó sẽ bị chi phối bởi những luật lệ tái chế khác nhau:

MCR: Tái chế Thương mại Bắt buộc (AB 341)

Các doanh nghiệp, kể cả các trường học và các thực thể công tạo ra 4 thước khối Anh chất thải thương mại đặc hay nhiều hơn hàng tuần, sẽ phải cung ứng các dịch vụ tái chế.



MORe: Tái chế Chất hữu cơ Bắt buộc (AB 1826)

Các doanh nghiệp, kể cả các trường học và các thực thể công tạo ra 2 thước khối Anh chất thải thương mại đặc hay nhiều hơn hàng tuần (tổng số rác rưởi, tái chế và chất hữu cơ), sẽ phải cung ứng dịch vụ tái chế chất thải hữu cơ.



Giáo dục và Kêu gọi Khách hàng Tham gia để Đạt được Các Mục tiêu Tái chế cho California

- Có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, các doanh nghiệp bị luật MCR và MORe chi phối phải cung cấp các thùng chứa chất hữu cơ và thùng tái chế đặt ở trước cửa cơ sở để thu gom chất thải tạo ra do các sản phẩm được mua và tiêu thụ tại cơ sở (AB 827, McCarty, Chapter 441, Statutes of 2019). Các thùng chứa này phải được đặt gần kề với thùng rác và phải dễ nhìn thấy, dễ tiếp cận, và được đánh dấu rõ ràng.
- Luật này nhằm vào các doanh nghiệp bán sản phẩm được dùng để tiêu thụ ngay tức thì.
- Các nhà hàng cung cấp dịch vụ trọn gói không cần phải cung cấp thùng chứa cho khách hàng nhưng phải cung cấp cho nhân viên để tách biệt các chất liệu có thể tái chế và các chất hữu cơ sau khi tiêu thụ cho các khách hàng.
- Vui lòng liên hệ với thành phố/quận hoặc công ty thu gom rác của quý vị để biết thêm thông tin về bảng chỉ dẫn.*
- Bảng chỉ dẫn tiêu biểu có sẵn trên [calrecycle.ca.gov](https://www.calrecycle.ca.gov).
Hãy tìm "[Education/Outreach Toolkit](#)"



Nguồn Thông tin cấp Tiểu bang

Thông tin về Tái chế Thương mại Bắt buộc:

<https://www.calrecycle.ca.gov/recycle/commercial>

Thông tin về Tái chế Chất hữu cơ Bắt buộc:

<https://www.calrecycle.ca.gov/Recycle/Commercial/Organics/>

*Để tìm thông tin liên hệ tại thành phố hoặc quận của quý vị, hãy gọi số 916-341-6199.

Tìm nhân viên hỗ trợ địa phương trên trang mạng:

<https://www2.calrecycle.ca.gov/LGCentral/Contacts>

Nguồn thông tin Địa phương

(Enter resources here such as city/county, food bank and hauler contact info)